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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
สมัยวิสามัญ  สมัยที ่2 ครั้งที่ 1 ประจำปี  พ.ศ. 2566   
วันศุกร์ ที่  29  กันยายน  2566  เวลา 14.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

 
ผู้มาประชุม 

1. นายอภิเชษฐ์ แสงเมือง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
2. นายภูเบส วิสูตรสุวรรณ ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
3. นางนฤมล บัวชุม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
4. นายประพันธ์ ดีอุด เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
5. นายฐิติวัชร ์ ตันตละ สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 1 อ.เมืองพะเยา 
6. นายมงคล หลักฐาน สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 2 อ.เมืองพะเยา 
7. นายอนุวัฒน์ ใจบุญ สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 3 อ.เมืองพะเยา 
8. นางพิสมัย ใจวัง สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 4 อ.เมืองพะเยา 
9. นายบุญมี จิตนารี สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 5 อ.เมืองพะเยา 
10. นายเดชศรี ธิวงค ์ สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 6 อ.เมืองพะเยา 
11. นายฐิติพันธ์ จางศิริสกุลชัย สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 1 อ.เชียงคำ 
12. นายอะดิเรก กองมงคล สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 2 อ.เชียงคำ 
13. นายบุญสินธุ์ มังคลาด สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 3 อ.เชียงคำ 
14. นายธนกร ใจกล้า สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 4 อ.เชียงคำ 
15. นายนิคม ศรีวิราช สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 1 อ.ดอกคำใต้ 
16. นายวิเชษฐ์ วงศ์ประสิทธิ์ สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 2 อ.ดอกคำใต้ 
17. สิบเอกบุญเดช อินต๊ะสาร สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 3 อ.ดอกคำใต้ 
18. นายบูรณาการ ตาคำ สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 1 อ.ปง 
19. นายอาทิตย์ งามตา สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 2 อ.ปง 
20. นายเสวียน มะโนชัย สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 3 อ.ปง 
21. นายมานพ ศูนย์กลาง สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 1 อ.จุน 
22. นายชำนาญ บัวแดง สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 2 อ.จุน 
23. นายกมล หทัยดำรงวิทยา สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 2 อ.แม่ใจ 
24. นายเข้ม อัศราช สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 1 อ.ภูซาง 
25. นายประทีป อินธิมา สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 2 อ.ภูซาง 
    

 
ผู้ลาการประชุม        ไม่มี 

ผู้ขาดการประชุม       ไม่มี 

 
 

/ผู้เข้าร่วมประชุม… 
 



2 
 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายธวัช สุทธวงค ์ รองนายก อบจ.พะเยา 
2. นายสวัสดิ์ หอมนาน รองนายก อบจ.พะเยา 
3. นายจำรัส เลาสัตย์ เลขานุการนายก อบจ.พะเยา 
4. นายนัฐนที ศรีวิราช เลขานุการนายก อบจ.พะเยา 
5. นายสยาม ปรีชา รองปลัด อบจ. รกท. ปลัด อบจ.พะเยา 
6. นางสาวเบญจกร ร่องสุวรรณ รองปลัด อบจ.พะเยา 
7. นางธนพรรธน์ สุขตัว หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. 
8. นายอดิเรก เลิศคำ ผอ.กองช่าง (แทน) 
9. นางสาวลัดดา ทองทา ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน 
10. นางมาลินี วัชระวรกานต์ ผอ.กองคลัง 
11. นายวัฒนพงค์ ถิรภัทรไพบูลย์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
12. นางสุจินดา อ่ินคำ ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ 
13. นางสมพร กาไวย์ ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
14. นางชัชฎาพร แข็งแรง รกท.หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
15. นางลำดวน ใจแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
16. นางมยุรี เหมหิรัณย์ หัวหน้าฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร 
17. นายประเสริฐ พรหมเผ่า นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
18. นายเทพบดินทร์ หมั่นไร่ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
19. นางสาวทิวา บรรจง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
20. นางสาวเบญจภรณ์ ไชยราช เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
21. นายนเรศ รักเหล่า นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
22. นางสาววิลัยพร หน่อคำ ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
23. นายธนเดช ขวัญใจ ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
24. นายณัฏฐ์นพัต ไชยวงศ ์ คนงานทั่วไป 
25. นายสุพจน์ อินลือ คนงานทั่วไป 
    
    
    
    
    
    

 
 
 
 
/เริ่มประชุม… 
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เริ่มประชุม    เวลา 14.30 น. 
 
เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านรองนายกฯ คณะที ่ปร ึกษาและ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน        
ท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา ผู ้อำนวยการกองทุกกองและผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน       
วันนี้วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป เป็นการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 
ประจำปี พ.ศ. 2566 ผมนายประพันธ์  ดีอุด เลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา ได้ตรวจนับองค์ประชุมแล้ว วันนี้มีสมาชิกสภาฯ มาลงชื่อเข้า
ประชุมทั้งสิ้น 24 ท่าน ครบองค์ประชุม   

ขอเรียนเชิญนายอภิเชษฐ์  แสงเมือง ประธานสภาองค์การบริหารสว่น
จังหวัดพะเยา ขึ้นทำหน้าที่ประธานที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป
ครับ 

 
ประธานสภา อบจ.   เชิญทุกท่านนั่ง  
 
เลขานุการสภาฯ   เรียนเชิญนายภูเบส  วิสูตรสุวรรณ์ รองประธานสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดพะเยา คนที่ 1 ขึ้นทำหน้าที่ช่วยเหลือประธานสภาฯ และเรียนเชิญ 
นางนฤมล  บัวชุม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา คนที่ 2 
ขึ้นทำหน้าที่ช่วยเหลือประธานสภาฯ ครับ 

 
ประธานสภา อบจ.   เรียนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา รองนายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดพะเยา คณะที่ปรึกษาและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  

ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้มีประกาศเปิดสมัย
ประช ุมสภาองค์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัด สมัยสามัญ สมัยที่  2 ประจำปี             
พ.ศ. 2566 มีกำหนด 45 วัน ระหว่างวันที ่ 11 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่         
25 กันยายน 2566 และประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ประกาศปิด
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 
2566 นั้น 

 
 

/เนื่องจาก… 
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เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แห่ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ในการบริหารงาน  การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่   
ที่กฎหมายกำหนด จึงประกาศเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 มีกำหนด 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ 29 
กันยายน 2566 ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2566   

ท่านสมาชิกฯ ครับ การประชุมครั ้งนี ้เป็นการประชุมด่วน การนัด
ประชุมน้อยกว่าสามวัน แต่ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง หากไม่ดำเนินการประชุม 
จะทำให้งบประมาณที่ขอกันเงินต่อสภาเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2566 จำนวน 
21 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 10,395,000 บาท (สิบล้านสามแสน    
เก้าหมื่นห้าพันบาท) ไม่สามารถดำเนินการได้ จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้อง
ขออนุมัติสภาเพ่ือแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงดังกล่าว 

เชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อ่านประกาศ
เรียกประชุมสภาฯ ครับ 

 
เลขานุการสภาฯ   เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาทุกท่าน 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง เรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.  2566   
ด้วยมีความจำเป็นที่จะต้องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
เพื ่อประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ในการบริ หารงาน          
การดำเน ินงานตามอำนาจและหน้าท ี ่ขององค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหวัด           
ตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งมีเรื ่องต่างๆ ที่สำคัญที่จะต้องให้สภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้พิจารณาเป็นจำนวนมาก 

จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 5) พ.ศ. 2562  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  จึงได้เรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยวิสามัญ สมัยที ่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566            
มีกำหนด 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2566 
ประกาศ ณ ว ันท ี ่  28 ก ันยายน พ .ศ . 2566 (นายอภ ิเชษฐ ์  แสงเม ือง  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

 
ประธานสภา อบจ.   สมาชิกสภาฯทุกท่านก็รับทราบประกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ 

สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 แล้ว ผมก็จะดำเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระต่อไป 

 
 
 
 

/เรื่องท่ี... 
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ระเบียบวาระท่ี  1     เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 เรื่องที่ 1.1 ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
 ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เห็นชอบให้ตราข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 
กันยายน 2566 และประธานสภาฯ ได้ส่งร่างให้ผู ้ว่าราชการจังหวัดพะเยา   
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 แล้วนั้น 
  หนังสือจังหวัดพะเยา ที่ พย 0023.4/16683 ลงวันที่ 26 กันยายน 2566 
เรื่อง ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567    
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แจ้งว่าผู ้ว ่าราชการจังหวัดพะเยา          
ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และส่งร่างข้อบัญญัติดังกล่าวเพื่อให้ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประกาศใช้บังคับต่อไป โดยมีข้อสังเกตและ
กำชับให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาดำเนินการ ตามรายละเอียดเอกสาร
ประกอบวาระท่ี 1.1 
 จึงแจ้งที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเพ่ือโปรดทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี  2     รับรองรายงานการประชุม    

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 

  ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจ
รายงานการประชุม ต่อสภา เชิญนายเดชศรี  ธิวงค์ ครับ 

 
นายเดชศรี  ธิวงศ์  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
ส.อบจ.พะเยา  กระผม นายเดชศรี  ธิวงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

เขต 6 อำเภอเมืองพะเยา ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา      
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ประชุมเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2566 ตามสำเนารายงานการประชุมฯ 
เอกสารประกอบวาระที่ 2.1 หากท่านใด เห็นว่ารายงานการประชุมมีข้อผิดพลาด 
บกพร่อง โปรดทักท้วงเพ่ือจะได้แก้ไขให้ถูกต้องต่อไป ขอบคุณครับ 

 
 
 

/ท่านสมาชิก... 
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ประธานสภา อบจ.    ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ประชุม
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 จะมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่านใด
ขอแก้ไขหรือไม ่ขอเชิญครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมต่อไป 

  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 
ประชุมเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 โปรดยกมือ 

 
เลขานุการสภาฯ    รับรอง  23  เสียง  
 
ประธานสภา อบจ.    สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัย สามัญสมัยที่ 2 ครั ้งที ่ 2 ประจำปี       
พ.ศ. 2566 ประชุมเม่ือวันที่ 12 กันยายน 2566 โปรดยกมือ 

 
เลขานุการสภาฯ    ไม่รับรอง  ไม่มี 
 
ประธานสภา อบจ.     สรุปมติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดพะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ประชุมเมื่อ
ว ันที ่ 12 กันยายน 2566 ด้วยคะแนนเสียง 23 เสียง ไม่ร ับรอง ไม่มี            
งดออกเสียง 1 เสียง 

      
ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
ในการประชุมครั ้งนี ้ ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด         

ยื่นกระทู้ถามแต่อย่างใด 
   

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา ตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว วันนี้เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาฯ 
ตั้งขึ้นเพ่ือพิจารณา ไม่มีนะครับ 

 
ระเบียบวาระท่ี  5     เรื่องท่ีเสนอใหม่ (เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา) 
  เรื ่องที่ 5.1 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ

รายการ ที ่ได ้ก ันเง ินไว้แล้วตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  
 วันนี้เนื่องจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ติดภารกิจ
และได้มอบหมายให้นายธวัช  สุทธวงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา เป็นผู ้แถลงแทน และมีอำนาจหน้าที ่แทนตามกฎหมายทุกประการ    
เชิญท่านรองนายกฯ แถลงต่อสภาครับ 

/เรียน… 
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นายธวัช  สุทธวงค์   เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
รองนายก อบจ.    ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มีงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับ

การอนุมัติให้กันเงินกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามมติสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี    
พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๖ ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และว ิทย ุ  ของกองช ่าง จำนวน ๒๑ โครงการ งบประมาณรวมทั ้ งสิ้น 
๑๐,๓๙๕,000 บาท (สิบล้านสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาท) ซึ่งได้ตรวจสอบ
ภายหลังพบว่า งานและชื่อของโครงการที่ได้ขออนุมัติกันเงินไว้นั้นไม่ถูกต้อง    
จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้กันเงินไว้แล้ว 
ตามข้อบัญญัต ิงบประมาณรายจ่ายประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
รายละเอ ียดปรากฏตามหน ังสื อองค ์การบร ิหารส ่วนจ ั งหว ัดพะเยา                  
ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๓0 การแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจง
งบประมาณรายการที่ได้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้วจะกระทำได้
ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้กันเงิน หรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน 

จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา
อนุมัต ิ

 
ประธานสภา อบจ.   สมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ นายธวัช  สุทธวงค์ รองนายกฯ ผู้ได้รับ

มอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้แถลงถึงความจำเป็น
ในการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้กันเงินไว้แล้ว
ตามข้อบัญญัต ิงบประมาณรายจ่ายประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ 5.1 ให้ทุกท่านทราบแล้ว จะมีสมาชิกสภาฯ 
ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ ถ้ามีเชิญครับ หากไม่มีผมจะขอมติ     
ที่ประชุม ไม่มีนะครับ เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุม 

 
เลขานุการสภาฯ    มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม 24 ท่าน ครับ 
 
ประธานสภา อบจ.    มีจำนวนสมาชิกสภาฯ 24 ท่าน ครบองค์ประชุม 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายการที ่ได้กันเงินไว้แล้วตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามที่ท่านนายกฯ เสนอ โปรดยกมือครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    เห็นชอบ 23 เสียง  
 
 
             /ประธานสภา อบจ…. 
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